



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ ( กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร.0-2653-4444 ต่อ 1646 โทรสาร 0-2653-4429 )

ที่ กษ 0603/ว 1499 ม. ๓ วันที่ 28 สิงหาคม 2550

เรื่อง ข้อมความเข้าใจการใช้วันที่รับรู้สินทรัพย์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์

เรียน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน , สำนักเลขานุการกรมและหัวหน้ากลุ่ม

ด้วยกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือที่ กษ 0603/13600 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ขอรื้อกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับวันที่ที่ใช้ในการบันทึกทรัพย์สินถาวรเข้าสู่ระบบ GFMIS เนื่องจากกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการบันทึกทรัพย์สินถาวรเข้าสู่ระบบ GFMIS โดยพิจารณาดำเนินการจาก

1. หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 6. หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ไม่ได้ระบุไว้เกี่ยวกับวันที่ที่ใช้ในการรับรู้มูลค่าสินทรัพย์ ที่สามารถนำไปใช้เป็นวันที่บันทึกทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GFMIS

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระบุไว้ว่า

2.1 การตรวจรับพัสดุ ในข้อย่อ (4) ระบุว่า “เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุดูต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง ...”

2.2 การตรวจจ้างงานและการควบคุมงานก่อสร้าง ในข้อย่อ (4) ระบุว่า “เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น ...”

บัดนี้ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค 0410.3/20325 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ตอบข้อหารือดังกล่าวของกรมปศุสัตว์ข้างต้นว่า “ตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ในส่วนของเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์ กำหนดให้รับรู้รายการสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น ซึ่งความเป็นไปได้นี้จะได้รับประโยชน์ฯ ดังกล่าว หมายถึงหน่วยงานได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสินค้าหรือบริการที่ได้รับก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ดังนั้น จึงกำหนดให้ใช้วันที่ตรวจรับเป็นวันที่ที่ใช้ในการบันทึกทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ GFMIS เพื่อรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องตามหลักการดังกล่าวต่อไป” จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การบันทึกทรัพย์สินเป็นวันที่ที่มีผลต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานใช้วันที่ตามใบตรวจรับสิ่งของและตามใบตรวจรับงานจ้างที่มีลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับ บันทึกลงในช่อง “วัน เดือน ปี” ของทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์